



## ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงและการยอมรับความเสี่ยงระดับองค์กร

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ ภารกิจ ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงสามารถดำเนินการโดยยึดถือการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO และกรอบการดำเนินงานของกระทรวงการคลังตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนดำเนินงานประจำปีทั้งหมดของเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย จึงกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงและการยอมรับความเสี่ยงในระดับองค์กร ด้านต่าง ๆ ดังนี้

### ด้านการปฏิบัติงาน

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ยอมรับความเสี่ยงในระดับปานกลาง ในกระบวนการการปฏิบัติงานทั่วไปขององค์กร และยอมรับความเสี่ยงระดับน้อยในการปฏิบัติงานมีผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน โดยให้ส่วนราชการในสังกัดเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ลูกจ้างในทุกระดับชั้น ต้องดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงทุกกระบวนการ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ

### ด้านการทุจริต

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ปฏิเสธที่จะยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตทุกรณี และมุ่งมั่นจะสร้างระบบการควบคุม ป้องกัน ตรวจสอบ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจในระบบธรรมาภิบาลและความซื่อตรงขององค์กร และกำหนดให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร โดยมีการจัดการและดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สอดคล้องกับการบรรลุตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ์ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนดำเนินงานของเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยปราศจากทุจริตภายในองค์กร

### ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ปฏิเสธที่จะยอมรับความเสี่ยงในเรื่องของความปลอดภัยของระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลด้านการเงิน ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ และยอมรับความเสี่ยงระดับปานกลางสำหรับระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทั่วไป และยอมรับความเสี่ยงระดับน้อยสำหรับประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน

### ด้านภาพลักษณ์ขององค์กร

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ยอมรับความเสี่ยงระดับน้อยเกี่ยวกับภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือขององค์กรซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญในการปฏิบัติงานขององค์กรให้ที่เป็นที่ยอมรับของประชาชนผู้เสียภาษี และผู้รับบริการ ด้านสาธารณะต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ซึ่งภาพลักษณ์ที่สะท้อนประสิทธิภาพการดำเนินงานที่แท้จริงโดยไม่มีการบิดเบือน เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและน่าเชื่อถือที่เกิดจากการปฏิบัติงานของบุคลากรขององค์กรและความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียโดยแท้จริง

ทั้งนี้ ให้มีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง มีการทบทวน ปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ทันทันที

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายทองปน วรคันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย